



รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ที่ นพ ๗๕๔๐๑/

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ทั้งให้สอดคล้องและเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง แล้วนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้ดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ทั้งนี้ในการดำเนินงานไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จึงรายงานผลการดำเนินการมายังท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางปิติพร ดีพรหม)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายวรพจน์ เข็มปัญญา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิตติพิชญ์ ไชยภักดี)  
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายภูวนัย หัสสา)  
รองปลัด อบต.

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุนทา บรรหาร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ทั้งให้สอดคล้องและเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นั้น

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นไปตามแผนที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จึงรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุนทา บรรหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒
<b>๑. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต</b> ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และส่งเสริมสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๒. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น	๓.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน	๔. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนาและร่วมพิธีวันสำคัญของชาติ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ โครงการสืบสานประเพณีแห่งเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๕.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
<b>๒.ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต</b> ๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร	๑. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๒.๒ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	๒. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒
<p><b>๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย</b></p> <p>๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน</p>	<p>๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่พนักงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๒. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.บ้านกลาง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p><b>๔. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก</b></p> <p>๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่กระทรวง การคลังกำหนด</p>	<p>๑. การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๒. การจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้</p>	<p>๓. การตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.บ้านกลาง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

